

Số: /BC-UBND

Long Mai, ngày tháng 02 năm 2024

## BÁO CÁO

### Về việc đầu tư, quản lý và hoạt động của hệ thống Truyền thanh trên địa bàn xã Long Mai, giai đoạn 2019 – 2023

Thực hiện công văn số 104 /UBND-VX ngày 30 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Minh Long về việc báo cáo và chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc đầu tư, quản lý và hoạt động của hệ thống Truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện, giai đoạn 2019-2023. UBND xã Long Mai báo cáo về việc đầu tư, quản lý và hoạt động của hệ thống Truyền thanh trên địa bàn xã, giai đoạn 2019 – 2023, cụ thể như sau:

#### I. Tình hình đầu tư, quản lý và hoạt động của hệ thống Truyền thanh trên địa bàn xã, giai đoạn 2019 - 2023

##### 1. Công tác quản lý nhà nước

###### 1.1. Công tác tham mưu văn bản

UBND xã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND xã Long Mai về việc ban hành quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã Long Mai.

###### 1.2. Công tác phối hợp các cơ quan chức năng trong công tác quản lý

Phối hợp với Trung tâm TT-VH-TT huyện rà soát kiểm kê, thống kê thiết bị truyền thanh và hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn viết tin bài đối với đài xã.

##### 2. Hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở

2.1. Thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động truyền thanh cơ sở. Tình trạng hoạt động của hệ thống trạm truyền thanh, loa truyền thanh, cụm thu phát của đài truyền thanh trên địa bàn xã (Công tác quản lý hệ thống truyền thanh cơ sở; tình trạng cơ sở vật chất, tình trạng kỹ thuật...)

Từ năm 2019 đến năm 2023, hệ thống đài truyền thanh xã đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư nâng cấp; Tình trạng và trang thiết bị, kỹ thuật phòng máy luôn được đảm bảo phục vụ cho việc tiếp, phát sóng và xây dựng chương trình. Hệ thống các cụm thu, cụm loa hệ thống truyền thanh xã đang hoạt động tốt. Toàn xã hiện có 11 cụm loa được bố trí trên 07 thôn luôn phát đảm bảo ổn định, chủ yếu sử dụng hệ thống truyền thanh không dây (FM). Thời gian qua, các cấp, các ngành đã có sự quan tâm trong việc bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống đài truyền thanh cấp xã nhằm nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động, nhờ đó, đài truyền thanh cơ sở đã từng bước khẳng định được vai trò trong công tác thông tin tuyên truyền tại địa phương.

Cuối năm 2023, được sự đầu tư của UBND huyện từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBND xã có 07 cụm loa lắp đặt mới đã được số hóa điều khiển bằng điện thoại thông

minh. Đến nay các thôn trên địa bàn xã đều có loa truyền thanh.

2.2. Thực trạng hoạt động của hệ thống trạm truyền thanh, loa truyền thanh, cụm thu phát của đài truyền thanh không đầy trên địa bàn xã. Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống loa truyền thanh.

Được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương hệ thống cụm loa phát thanh xã luôn được ổn định, góp phần đảm bảo về công tác tuyên truyền đến người dân các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kịp thời thông tin đến người dân các thông tin về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh....

2.3. Cơ cấu tổ chức, số lượng, chất lượng đội ngũ nhân viên phục vụ hoạt động truyền thanh cơ sở trên địa bàn. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ và những người làm công tác truyền thanh cơ sở.

Hiện nay đài truyền thanh xã có 01 cán bộ bán chuyên trách, trình độ đại học luật.

Chế độ chính sách: Thực hiện theo nghị quyết 39/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đối với người hoạt động bán chuyên trách theo quy định hiện hành.

2.4. Công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền và kỹ thuật vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị đối với cán bộ làm công tác đài truyền thanh cơ sở.

Hàng năm, cán bộ đài truyền thanh xã luôn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở VH TT tỉnh tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý đài truyền thanh.

2.5. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương thông qua hoạt động truyền thanh cơ sở.

Hệ thống truyền thanh cơ sở đóng vai trò là kênh thông tin quan trọng, cung cấp các thông tin chính thống, thiết thực, gần gũi cho người dân, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân và là công cụ hữu ích trong công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

2.6. Kinh phí đối với hoạt động truyền thanh xã:

Chế độ chính sách đối với người hoạt động bán chuyên trách theo quy định hiện hành.

Hàng năm UBND xã đều xây dựng dự toán cho sự nghiệp Đài truyền thanh xã, phân bổ kinh phí sự nghiệp Đài truyền thanh xã 22.500.000/năm .

2.7. Hoạt động phát thanh của Đài truyền thanh xã (việc thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế hoạt động thông tin cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; nguồn thông tin phát thanh, nguyên tắc phát thanh...).

Đài truyền thanh xã đã phối hợp với Đài Truyền thanh cấp huyện để tiếp sóng thực hiện các chương trình như: Chuyên đề số, công tác cải cách hành chính, bình đẳng giới, bảo vệ rừng,...nhằm tuyên truyền đến người dân một cách thiết thực nhất.

2.8. Hoạt động truyền thanh của Đài truyền thanh xã (việc thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quy chế hoạt động thông tin cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; nội dung chương trình, thời điểm, thời lượng, âm lượng phát thanh, truyền thanh phù hợp với đặc điểm riêng của địa phương...).

Đài truyền thanh xã thực hiện tiếp sóng, phát lại chương trình thời sự và các chương trình phát thanh khác của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh, Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh cấp huyện theo khung giờ quy định.

2.9. Hoạt động biên tập, sản xuất chương trình truyền thanh (việc thực hiện quy trình sản xuất tin, bài; ký duyệt nội dung và chương trình; việc chi trả chế độ nhuận bút cho những người xây dựng bản tin; thời gian phát bản tin...). Việc thành lập Ban biên tập Đài truyền thanh cấp xã theo quy định của pháp luật trong đó có nội dung tuyên truyền dự án 8 “thực hiện bình và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Biên tập, sử dụng các nguồn thông tin chính thống có nội dung thông tin phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân trên địa bàn xã.

2.10. Hoạt động phối hợp, cộng tác tin, bài, chương trình truyền thanh với đài cấp trên. Sự phối hợp, hướng dẫn về kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ của Đài cấp trên. Thực hiện theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Trung tâm truyền thông huyện.

2.11. Việc thực hiện lưu trữ thông tin.

Các tin bài đã phát thanh phải được lưu trữ bằng văn bản có xác nhận của người phụ trách nội dung và Trưởng đài.

Các thông tin sẽ được lưu trữ trực tiếp trên nhật kí phát thanh, phát sóng của đài bằng file âm thanh của chương trình phát thanh do Đài truyền thanh xã sản xuất.

2.12. Việc bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

Nội dung phát thanh được biên tập lại để đăng tải lên Trang thông tin điện tử của xã; không thực hiện những hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 11 Luật tiếp cận thông tin năm 2016.

2.13. Tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về quy định quản lý Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông.

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện thực hiện đúng quy trình quản lý, vận hành, khai thác, xử lý và bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật của Đài truyền thanh xã; thực hiện viết tin, bài, biên tập, sản xuất chương trình, tổ chức phát sóng chương trình.

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện, tham mưu cho UBND xã trong việc củng cố, nâng cấp, phát triển hệ thống truyền thanh của xã; quản lý toàn bộ trang thiết bị kỹ thuật, tài sản, hồ sơ, sổ sách, lưu trữ tin bài, các chương trình đã phát sóng của Đài truyền thanh xã.

## **II. Đánh giá chung**

## **1. Ưu điểm**

Từ năm 2019 đến nay, hệ thống Đài truyền thanh trên địa bàn xã luôn phát huy vai trò cầu nối cung cấp, truyền tải và phản hồi thông tin giữa người dân với Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Vì thế, việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin cơ sở để đáp ứng yêu cầu tình hình mới là cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số.

Cùng với cả nước, các loại hình thông tin cơ sở trên địa bàn xã: Đài truyền thanh xã; công - trang thông tin điện tử, bản tin, hoạt động tuyên truyền viên...

Đội ngũ cán bộ làm truyền thanh xã đón nhận tích cực việc truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông. Công nghệ mới cho phép phụ trách đài phát sóng tự động, giám sát các cụm loa đang hoạt động, thống kê thời gian, thời lượng phát thanh. Việc hướng dẫn thao tác, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật có thể thực hiện trực tuyến.

Đài truyền thanh xã tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ chuyên môn Đài Phát thanh về hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ... nhờ đó mà năng lực hoạt động của đài truyền thanh xã từng bước được nâng lên, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin hữu ích đến với người dân trên địa bàn.

## **2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc**

Hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn xã thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đưa tiếng nói của chính quyền đến với người dân. Tuy nhiên, hoạt động của đài truyền thanh xã vẫn còn một số hạn chế như:

Hệ thống Truyền thanh trên địa bàn xã hoạt động chưa đồng bộ thống nhất do hiện tại mới có 07/11 loa phát thanh được số hóa ứng dụng công nghệ thông tin. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của hệ thống đài truyền thanh một số cụm đã xuống cấp, hoạt động hiệu quả chưa cao.

## **3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc**

- Các phương tiện thông tin đại chúng phát triển nhanh, đa dạng về hình thức tiếp cận, thiết bị điện thoại thông minh và mạng Internet công cộng ngày càng phổ biến đòi hỏi hoạt động của các Đài truyền thanh xã phải không ngừng đổi mới mạnh mẽ.

- Cơ sở hạ tầng phục vụ công tác Đài Truyền thanh còn hạn chế, Cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển còn một số cụm chưa lắp đặt loa phát thanh được số hóa ứng dụng công nghệ thông tin.

## **4. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.**

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở, đồng thời phát huy hiệu quả các thiết chế thông tin cơ sở, củng cố nâng cấp hệ thống đài truyền thanh phục vụ nhu cầu hưởng thụ thông tin của nhân dân, trước hết cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hệ thống thông tin cơ sở, các thiết chế thông tin cơ sở, hệ thống đài truyền thanh từ Trung ương đến địa phương, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã. Xây dựng

và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước cũng như bộ máy quản lý, thực thi hoạt động thông tin cơ sở thông suốt từ Trung ương tới địa phương.

Đa dạng hóa, cụ thể hóa nội dung thông tin, tuyên truyền. Huy động các nguồn lực xã hội để phát triển thông tin cơ sở. Cần thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung thông tin theo hướng đa dạng, hấp dẫn, thuyết phục và phù hợp với trình độ, nhu cầu thông tin của người dân. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức công tác thông tin sao cho hiệu quả.

Cần tiếp tục quan tâm, sát sao trong việc quản lý hoạt động của đài truyền thanh.

### **III. Kiến nghị, đề xuất**

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế..

- Bố trí kinh phí theo định mức cao hơn nhằm tạo điều kiện kịp thời cho việc đầu tư tu bổ, nâng cấp trang thiết bị, máy móc đài truyền thanh cơ sở; tăng mức chi thường xuyên cho đài truyền thanh cơ sở; tăng mức phụ cấp cho cán bộ đài truyền thanh;

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền thanh, nhất là cán bộ truyền thanh cấp xã; chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ việc tiếp, phát sóng của các đài truyền thanh cấp xã, phùng theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động hệ thống Đài Truyền thanh xã Long Mai từ năm 2019 - 2023, kính gửi Phòng VH – TT huyện tổng hợp và theo dõi./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Văn hoá – Thông tin huyện;
- Trung tâm TT-VH-TT huyện;
- CT, PCT UBND xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Võ Thành Định**